

## แจ้งเอาผิด อดีต'ชรก.' งามสวนป่า

แจ้งจับอดีต "ชรก."  
งามสวนป่าลัก 184 ไร่  
ใกล้ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติ

◆ อ่านต่อหน้า 8

### แจ้งเอาผิด □ ต่อจากหน้า 1

เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ลอบเข้าไปปลูกบ้านพักตัดไม้สักลักค่า แกรมแบ่งขายที่ดินไร่ละ 5 ล้าน อีกนับสิบไร่ เผยเป็นพื้นที่ของนิคมฯ ลำตะคอง แต่กลับถูกอ้างสิทธิเข้าครอบครอง-ทำประโยชน์จนท.เคยเข้าแจ้งความไปแล้ว 1 ครั้ง แต่ยังไม่ยอมออก แจ่มีกกลุ่มผู้มีอิทธิพลชักใยอยู่เบื้องหลัง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 มิ.ย. พ.ต.กตัญญู เรื่องสำนวน หัวหน้าชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จ.นครราชสีมา ได้รับรายงานว่ามีผู้มีอิทธิพลบุกรุกยึดครองพื้นที่สวนป่าสัก อายุกว่า 50 ปี เนื้อที่ประมาณ 184 ไร่ และมีการตัดต้นไม้สักลักค่า บริเวณริมถนนธนະริชต์ กม.12 ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จึงประสานไปยัง พ.ต.ท.หริพงษ์ แววจิตสูง รอง ผกก.สอบสวน สภ.หมูสี พ.ต.ท.เข้มชาติ แปดแก้ว สว.สส. นายวีรณัฐ ปุราเลิศ ปลัดอำเภอปากช่อง นายไพโรจน์ สุคนธสาร ปลัดเทศบาลตำบลหมูสี นายสนั่น เประชนะ รองนายกเทศบาลตำบลหมูสี นายสมชาย อวิคุณประเสริฐ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.1 (ปากช่อง) นายทะนงศักดิ์สินแสนสุข กำนันตำบลหมูสี เจ้าหน้าที่สมาคมกลุ่มอนุรักษ์เขาใหญ่ และผู้เกี่ยวข้องกว่า 100

คน เข้าตรวจสอบ

เบื้องต้นพบว่ามีนายพนมกร แลกปั่น อ้างตัวเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้ทั้งหมด มีกรรมาป่ามาติดตั้งเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ส่วนป่าที่ระบุว่าเป็นพื้นที่อยู่ในบริเวณนิคมสร้างตนเองลำตะคองถูกถอนออก เมื่อเจ้าหน้าที่ขอเอกสารหลักฐานการครอบครองที่ดิน นายพนมกร กลับไม่มีมาแสดง พร้อมอ้างว่าที่ดินผืนนี้มารดาของตนได้เข้ามาทำกินกว่า 50 กว่าปีแล้ว ต่อมามารดาได้เสียชีวิตลง จึงไม่มีเอกสารหลักฐานต่างๆ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าจะไม่ยอมออกจากพื้นที่แน่นอน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปท.ปป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ทหารจาก มท.บ.21 และฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจสอบที่ดินแปลงนี้ หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มนายทุนพยายามเข้ายึดครองพื้นที่กันหลายราย แต่ทำไม่ได้ จนมีกลุ่มนายทุนใหญ่ให้นำนายพนมกร เข้ามาบุกรุกสร้างบ้านหลายหลัง ซึ่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำตะคองได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.หมูสี เพื่อดำเนินคดีกับนายพนมกร ในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่ามาแล้วครั้งหนึ่ง หลังพบว่าได้เข้ามาปลูกบ้านเนื้อที่ประมาณ 2 งาน บริเวณป่าแห่งนี้ โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าแจ้งความอีกครั้ง เนื่องจากนายพนมกร อ้างเป็นเจ้าของที่ดินทั้ง 184 ไร่ และเจ้าหน้าที่ยังพบหลักฐานที่มีการซื้อขายที่ดินบริเวณนี้แล้ว 10 ไร่ ราคาไร่ละ 5 ล้านบาทมัดจำไปแล้ว 1 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการทำเอกสารต่าง ๆ หากแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้นายพนมกรอีก 49 ล้านบาท

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลว่า นายพนมกร เป็นอดีตข้าราชการสังกัดกระทรวงหนึ่ง และที่ดินแปลงนี้ก็มียายทุนและผู้มีอิทธิพลคอยสั่งการอยู่เบื้องหลัง มีการล้อมรั้ว

แบบคาวบอยบริเวณด้านหน้า ซึ่งเป็นพื้นที่ของนิคมลำตะคอง สมัย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ยังดำรงตำแหน่งเป็น รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำรั้วล้อมพื้นที่เอาไว้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกต้นสักขนาดใหญ่ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันอนุรักษ์มาช้านาน แต่กลับถูกบุกรุกยึดครอง สร้างที่พักรวมโดยไม่มีหลักฐานใด ๆ

ด้าน พ.ต.กตัญญู กล่าวว่า หลังได้รับการร้องเรียน จึงสนธิกำลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้าตรวจสอบ พบว่ามีกรปลูกเพิงและบ้านพักหลายจุด มีการล้อมและทำลายรั้วพังเสียหาย ซึ่งจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกรายนี้ต่อไป ขณะที่ พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง ผกก.สภ.หมูสี กล่าวว่า เจ้าหน้าที่นิคมลำตะคองจะเข้าแจ้งความกับผู้ครอบครองพื้นที่ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์กรณีที่ทำลายรั้วพังเสียหาย รวมทั้งข้อหาลักลอบตัดไม้หวงห้าม (ไม้สัก) ในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต.